

**โครงการสัมมนาทางวิชาการออนไลน์**  
**เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ๖๘ ปี**  
**เรื่อง “ทางเลือกและทางรอด: การปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่”**  
**“Choices and Resilience: Adapting to the New World”**  
**วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.**

---

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**หลักการและเหตุผล**

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๙๗ และได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๔๙๗ โดยมีหลักการและเหตุผลว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐอันเกี่ยวกับการประชาสงเคราะห์และการประกันสังคม และเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาในด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การประกันสังคม และการประชาสัมพันธ์ อันเป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคม ให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัย ต่างประเทศ ดังนั้น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงถือเอาวันที่ ๒๕ มกราคม เป็นวันสถาปนาคณะนับจากวันนั้นเป็นต้นมา

ในระยะแรก การศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๒ แผนกวิชา คือ แผนกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และแผนกวารสารศาสตร์ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๘ เพิ่มแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขึ้นมาอีกแผนกหนึ่ง เมื่อระยะเวลาผ่านไป การศึกษาแต่ละแผนกวิชา ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับ แผนกวารสารศาสตร์จึงได้แยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ และยกฐานะเป็น คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ ส่วนแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้แยกไปตั้งเป็นแผนกอิสระสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ และยกฐานะเป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้พัฒนางานทางด้านบริการการศึกษา บริการทางวิชาการและบริการสังคม ด้วยดีมาเป็นลำดับใน พ.ศ.๒๕๓๗ ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ฉบับที่ ๕) ให้แบ่งส่วนราชการในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ออกเป็น ๓ ส่วน คือ สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน และภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และพ.ศ.๒๕๖๑ ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นภาควิชา พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ให้แบ่งส่วนงานในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นภาควิชา จำนวน ๒ ภาควิชา คือ ๑) ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ ๒) ภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน

ปัจจุบันคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ดำเนินการตามภารกิจจัดการศึกษา การวิจัย การบริการสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘

เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เปิดการเรียนการสอนมานานกว่า ๖๘ ปี รวมทั้งหน่วยงานเครือข่าย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จึงมี

โครงการจัดงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ๖๘ ปี ในวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยกำหนดหัวข้อในการสัมมนา เรื่อง “ทางเลือกและทางรอด: การปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่” “Choices and Resilience: Adapting to the New World” โดยการสัมมนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมสัมมนา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

การกำหนดหัวข้อในการสัมมนาดังกล่าว เป็นผลมาจากการเกิดปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างกว้างขวางทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน (ธันวาคม ๒๕๖๔) การแพร่ระบาด ได้รุนแรงขึ้นเป็นระลอก ๆ มีการปิดอาคารสถานที่ อาคารร้านค้าต่าง ๆ ปิดการเดินทางระหว่างประเทศ ชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัด หยุดงาน และกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ประชาชนอยู่ภายในบ้าน และหากออกนอกบ้านต้องมีการป้องกันกันอย่างเข้มงวด เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด โดยการดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) หรือ มาตรการเพิ่มระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ แม้จะคลี่คลายลงระดับหนึ่ง แต่ถือว่ามีแนวโน้มที่แข็งแกร่งและปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้ส่งผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน และสังคม ในระดับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค New Normal” หรือ New Norm หมายถึง “ความปกติใหม่” นั่นคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจำวันและการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน์ มีการปรับตัวการทำงานเข้าสู่ยุค New Normal โดยมีการนำเทคโนโลยีออนไลน์มาใช้ในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารออนไลน์มากขึ้น มีการจัดระบบและรูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พัก หรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) การเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน คือจัดการเรียนการสอนแบบในห้องเรียนเป็นหลักและแบบออนไลน์เสริม เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค New Norma ดังกล่าว ทุกฝ่ายทั้งระดับองค์กรภาครัฐ-เอกชน-ธุรกิจการค้า ชุมชน ครอบครัว ลงมาถึงระดับบุคคล ต่างต้องปรับตัวให้สามารถอยู่ได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ มีหลายภาคส่วนที่สามารถปรับตัวและประกอบตัวไปได้ และมีจำนวนไม่น้อยเช่นกัน ที่ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ถึงขั้นต้องยุบ/เลิกหน่วยงานและกิจการไปเลยทีเดียว ดังนั้น ทางเลือกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทางไหน จะเป็นทางเลือก และเป็นทางรอด ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายของศาสตร์สังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เป็นอย่างยิ่ง

### วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑) เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และผลงานทางวิชาการ ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน ให้กับนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน นักสังคมสงเคราะห์ นักสวัสดิการสังคม อาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
- ๒) เพื่อเป็นเวทีที่ภาคส่วนต่าง ๆ จะร่วมกันนำเสนอผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน
- ๓) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม ที่เหมาะสม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

**ระยะเวลาดำเนินงาน** เริ่มต้นเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดเดือน เมษายน ๒๕๖๕

จัดงานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๘ ปี เรื่อง “ทางเลือกและทางรอด: การปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่” “Choices and Resilience: Adapting to the New World” ในวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยการสัมมนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมสัมมนา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

#### กลุ่มเป้าหมาย

๑)	นักสังคมสงเคราะห์ นักสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน ฯลฯ	๒๕๐ คน
๒)	คณาจารย์ และบุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	๑๕๐ คน
๓)	นักวิชาการ นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป	๑๐๐ คน
	รวม	๕๐๐ คน

#### ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑) นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน นักสังคมสงเคราะห์ นักสวัสดิการสังคม อาจารย์ นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน

๒) นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน นักสังคมสงเคราะห์ นักสวัสดิการสังคม อาจารย์ นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน

๓) มีองค์ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และนโยบายสวัสดิการสังคม ที่เหมาะสม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19